
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2565 

วันจันทร์  ที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565  เวลา  11.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายเพ็ชร์ บุญรอด ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายอดิศร  หล่อจิต ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายไชยยศ บ้านกล้วย ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
4. นายพจน์ พัฒนมาศ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายศักดา สิลาบังอร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายไพฑูร บัวทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายอำนาจ โคกแก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9. นายสุชาติ อวยพร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นางขวัญจิตร์ เสนาะคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. น.ส.สุนันทา อ่อนจันทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นางนุช เอ่ียมเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2. นายรณฤทธิ์ อวยพร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอุดร เพ็งอร่าม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
2. นายประทีป พัฒนมาศ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
3. นางพนม  สุขเผือก ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
4. นายกันยา หมู่ม่วง ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
5. นายปัญญา สุขังพงษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
6. นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล 
7. นางประนอม กำเนิดสิงห์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นายกฤษณะ สุขกรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นางธัญญา ศรนารายน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 

10. น.ส.ลภัสรดา หมื่นจอน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนรองประธานสภา บัดนี้เวลา  10.00 น.สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอก
ขาวมาประชุม 11 ท่าน  ขอเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้า
ดอกขาว ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญครับ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  วันนี้ท่านประธานสภาติดธุระเร่งด่วน ผมขอ
อนุญาตทำหน้าที่แทนท่านประธานสภาฯ ชั่วคราวครับ   ที่ประชุมพร้อมแล้วผม
ขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2565 วัน
จันทร์ ที่ 9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น.    ตามระเบียบวาระ
ต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 
รองประธานสภา 

(นายอดิศร หล่อจิต) 
ต่อไประเบียบวาระ ที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
     การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัย
สามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี 2565  ขอให้ที่ประชุมก่อนที่จะมีการ
รับรองรายงานการประชุม ท่านใด มีข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  1  วันที่  21 กุมภาพันธ์  
2565   สมาชิกสภาฯท่านใดรับรอง โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม 
 

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2565 รับรองจำนวน 8 ท่าน ไม่รับรอง   -  
ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอดิศร หล่อจิต)     

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

   ต่อไปการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  2  
ประจำปี  2565  ท่านใด มีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  2  วันที่  28 กุมภาพันธ์  2565   
สมาชิกสภาฯท่านใดรับรอง โปรดยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม 
 

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  2  
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2565 รับรองจำนวน 8 ท่าน ไม่รับรอง   -  
ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอดิศร หล่อจิต)     

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ต่อไประเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2564 -2565 เพ่ิมเติมครั้งที่   
12/2565   เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอรายละเอียดต่อสภาครับ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ ครับ รายละเอียดผมขออนุญาตมอบหมายให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงและขยายความเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบครับ 
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รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เชิญเจ้าหน้าที่ขยายความเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมรับทราบ เชิญครับ  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(น.ส.ลภัสรดา หมื่นจอน) 

เรียนท่านรองประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านค่ะ 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561-2565  เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 12 ตามเอกสารหมายเลข 3 มีโครงการที่เพ่ิมเติมจำนวน  2  โครงการ 
ดังนี้ค่ะ 
เพิ่มเติมโครงการที่  1 

- โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี
ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน 
1. สายลำหง หมู่ 3 
2. สายหนองมะค่า หมู่ 2 
3. สายหนองตามี หมู่ 6  

ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ
ประเทศ/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/อปท. 

2. เพ่ือจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพ้ืนที่เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องความต้องการของชุมชน 

3. เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

เป้าหมาย 
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ

แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในเขต
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เช่น แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เชิงเกษตรเชิงนิเวศ 

งบประมาณ 
- งบประมาณปี พ.ศ.  2565  จำนวน 10,000,000.- บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น การชม

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจเชิงเกษตรเชิงนิเวศ 

เพิ่มเติมโครงการที่  2 
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านราง
จั่น หมู่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

เป้าหมาย 
- ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ ถัง  ACFS ถังขนาด

เส้ นผ่ าศู นย์ กลาง 5 .80  เมตร สู ง  6 .0  เมตร,ถั ง SFX ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.45 เมตร สูง 20 เมตร ระบบตู้ควบคุม PnP ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : 01020003  จำนวน 1 แห่ง 

งบประมาณ 
- งบประมาณปี พ.ศ.  2565  จำนวน 5,200,000.- บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ประชาชนมีนำ้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

จึงขอนำเรียนต่อสภาเพ่ือให้สภารับทราบ ขอบคุณค่ะ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ตามที่ท่านเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอรายละเอียดเรื่องการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่  12/2565  ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีข้อสอบถามสมาชิกสภาทุก
ท่านรับทราบ ตามเรื่องเสนอเพ่ือทราบ นะครับ 

ที่ประชุม ทราบ 
รองประธานสภา 

(นายอดิศร หล่อจิต) 
3.2 การรายงานผลการดำเนินการบริหารงานเทศบาลตามนโยบายการบริหาร 
เชิญท่านผู้บริหารครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านรองประธานสภาครับ ตามที่คณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายการ
บริหารงานของเทศบาล ต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2564 ตาม
มาตรา 48 ทศ วรรคห้า  ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานผลแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนา จำนวน 10 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายด้านการ
บริหารงานทั่วไป นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านสังคม นโยบายด้าน
การเมือง นโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  นโยบายด้านสาธารณสุข นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  นโยบายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะผู้บริหารได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการ/ กิ จกรรมตามน โยบายที่ ก ำหนด  เพ่ื อ เป็ น การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น จึงขอรายงานผลแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ดังนี้ 
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1. นโยบายด้านการบริหารงานทั่วไป 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1.1 โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี  2564 
ณ บ้านรางจิกพัฒนา หมู่ที่  13 

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)   คะแนนที่ได้ 89.65  คะแนน  อยู่ในระดับ A 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

2.1 กิจกรรมอบรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือแบบภาคี
ตามแนวทางต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์โดยยึดหลักกระบวนทัศน์ใน
การพัฒนาชุมชน 

2.2 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ยกระดับรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อวิถีชุมชน 

2.3 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติสร้างกระบวนการในการเพ่ิมทักษะ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูป และสร้างบรรจุภัณฑ์แบบพ่ึงพา
ตนเองโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการส่งเสริมให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน 

3. นโยบายด้านสังคม 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

3.1 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ณ บ้านรางจิก หมู่ที่  13 

3.2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอท่า
ม่วง 

3.3 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี หนองขาวคัพ เพ่ือเชื่อม
ความสามัคคีในตำบลหนองขาว 

4. นโยบายด้านการเมือง 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

4.1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระ
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ชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564 

4.2 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติและกิจกรรม
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 

4.3 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติ 

4.4 โครงการงานรัฐพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช 
23 ตุลาคม  2564 

5. นโยบายด้านการศึกษา 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการและอุดหนุนงบประมาณ จากเทศบาล 
และ งบประมาณ จาก สปสช. 

5.1 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก – ประถมศึกษาปี
ที่  6 โรงเรียนบ้านห้วยตลุงและโรงเรียนบ้านรางจิก  

5.2 อุดหนุนค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านห้วยตลุง และโรงเรียนบ้าน
รางจิก  

5.3 โครงการเหาหายสบายหัวโรงเรียนบ้านห้วยตลุง และ โรงเรียนบ้าน
รางจิก 

5.4 โครงการฟันสวยยิ้มใส โรงเรียนบ้านรางจิก 

6. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

6.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมพนักงานร่วมกันตัดกิ่งไม้สองข้างทาง
เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และลดอุบัติเหตุทางถนน สายทางเข้า หมู่ที่  
7 และ หมู่ที่  11 

6.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมพนักงานร่วมกันตัดกิ่งไม้สองข้างทาง
เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และลดอุบัติเหตุทางถนน สายทางเข้า หมู่ที่  
1 และ หมู่ที่  3 

6.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมพนักงานร่วมกันตัดกิ่งไม้สองข้างทาง
เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และลดอุบัติเหตุทางถนน สายทางเข้า หมู่ที่  
6  
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6.4 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์
เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรบริเวณหมู่ที่  6 และทางเข้า
หมู่บ้านเมืองใหม ่

7. นโยบายด้านสาธารณสุข 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

7.1 โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 

7.2 โครงการเยาวชนตำบลหนองขาว ห่างไกลบุหรี่ ณ โรงเรียนหนอง
ขาวโกวิทพิทยาคม  

7.3 โครงการ ลด ละ เลิกเหล้าเพ่ือสุขภาพที่ดี ณ โรงเรียนหนองขาว
โกวิทพิทยาคม 

7.4 โครงการปรับแผนการดำเนินงานและใช้งบประมาณเพ่ือรับมือการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

7.5 โครงการหน่วยบริการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  

7.6 โครงการพ่นหมอกควันเพ่ือกำจัดยุง และ แมลง ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 

7.7 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทำยาหม่องไพลแก้ปวดเมื่อย  

7.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

7.9 โครงการคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ปี  2564 

7.10 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี พ.ศ.  2564 

8. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

8.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สายบ้านนาย
ปราโมช เอกจิต หมู่ที่ 11 

8.2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สาย
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กลางหมู่บ้านห้วยตลุง หมู่ที่ 6 

8.3 โครงการวางท่อส่งน้ำ PVC สายเปล่งขาม หมู่ที่ 2  

8.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไข่เน่า หมู่ที่  1 

8.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกานษุมา หมู่
ที่  13 

8.6 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่ที่  
1 

8.7 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายพิม หมู่ที่  
3 

8.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทัศน์ หมู่ที่  
3 

8.9 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้านห้วย 
ตลุง หมู่ที่  6 

9. นโยบายด้านศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

9.1 เป็นเจ้าภาพ งานเทศมหาชาติ ณ วัดอินทาราม  

9.2 งานส่งเสริมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม  ประเพณีลอยกระทง 
ประจำปี 2564 

9.3 โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา  ณ วัด
อินทาราม, วัดใหญ่ดงรัง และวัดโมกมันขันธาราม หมู่ที่  7 

10. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

10.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ ำเพ่ือรักษาสิ่ งแวดล้อม หมู่ที่  1 
ประจำปี 2564  

10.2 ลอกคลองและกำจัดผักตบชวา บริเวณเมืองใหม่ หมู่ที่  6 บ้าน
ห้วยตลุง 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ตามที่ท่านผู้บริหารได้แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล จำนวน 10 ด้าน สภาทุกท่านรับทราบนะครับ 

ที่ประชุม ทราบ 
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 ประธานสภาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามวาระการประชุม เวลา  10.24  น. 
ประธานสภา 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นยา
แบตเตอรี่    เชิญท่านผู้บริหารครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักชี้แจงรายละเอียดครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นางประนอม กำเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ  ตามที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ตั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.  2565  และได้
ประกาศใช้เมื่อวันที่  13 กันยายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
2564 เนื่องจากไม่ ได้ตั้ งงบประมาณเพ่ือการนี้ ไว้  จึงขออนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

1. โอนงบประมาณเพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เครื่องพ่นยาแบบ
แบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง ๆละ 1,400.-บาท 

โอนเพิ่ม 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ   งบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม 
2,8000.-บาท ยอดงบประมาณหลังโอน 2,800.- บาท 
โอนลด 
          แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
งบประมาณที่อนุมัติ 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000.-
บาท งบประมาณที่โอนลด 2,800.- บาท ยอดงบประมาณหลังโอน 27,200.- 
บาท    
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

-  เครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่ 8 Amp/12 V ความจุ 20 ลิตร  
- ตัวถังผลิตจากพลาสติก เนื้อหนาคุณภาพไม่แตกร้าวง่าย น้ำไม่รั่วซึม 
- หัวชุดพ่นผลิตจากทองเหลืองอย่างดี ทนทานป้องกันการเกิดสนิม  
- สามารถอัดอากาศเพ่ือเพ่ิมแรงดันในการฉีดน้ำได้ 
- น้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บเคลื่อนย้าย 
- รับประกนัสินค้า 6 เดือน (ตามเงื่อนไขผู้ผลิต) 
- ขนาด (40x22x50) 
- แรงดัน 6.2 บาร์ 
- ราคาตามท้องตลาด 
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      ขอนำเรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณาค่ะ 
ประธานสภาฯ 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ ทุกวันนี้ที่สมาชิกสภาแจ้งเข้ามาเกี่ยวกับการพ่นยาฆ่า
เชื้อ ตอนนี้มีการใช้งานเยอะ และเครื่องเริ่มใช้งานไม่ได้เราจึงมีความจำเป็นเพ่ือ
จัดซื้อสำรองไว้เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์จึงต้องเสนอเข้าที่ประชุม เพราะถ้า
จะจัดซื้อต้องเข้าสภา เพราะเป็นครุภัณฑ์  จึงนำเรื่องนี้ เสนอเพ่ือสภาโปรด
พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภา เขต 1 
อยากจะทราบในเรื่องของเงินที่จะโอนเข้ามาซื้อครุภัณฑ์นี้นะครับ นำเงินมาจาก
ส่วนไหนครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นางประนอม กำเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตค่ะ งบประมาณโอนลดจากแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ งบประมาณท่ีโอนลด 2,800.- บาท 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภา รับทราบข้อมูลแล้วนะครับ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา
ครับ 

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  ขอนำเรียนต่อสมาชิกสภาเพ่ือประกอบการพิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบเหตุผลความจำเป็นและรับทราบระเบียบโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แล้ว ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์  เครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่ 
จำนวน 2 เครื่อง ๆละ 1,400.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800.- บาท สมาชิก
สภาทา่นใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์  
เครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง ๆละ 1,400.-บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2,800.- บาท อนุมัติ  9 ท่าน ไม่อนุมัติ  0   ท่าน งดออกเสียง จำนวน  
1  ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
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ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

4.2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... เชิญท่านผู้บริหารนำ
เรียนเพ่ือให้สภาไดร้ับทราบ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างดำเนินการแทนครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

อนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างดำเนินการแทนท่านนายกฯ ครับ 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  กองช่างขอเสนอร่างเทศบัญญัติขาว เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร  ซึ่งตามอ้างถึง หนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กจ 0023.10/ว352  ลงวันที่  4 เมษายน 2564  สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าม่วง แจ้งเรื่อง การขับเคลื่อนการทำความดีถวาย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดย
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการ
อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบ
บำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือนอยู่ด้วย กองช่างจึงต้องนำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... 

หลักการ 

         โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  ว่า
ด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร  เพ่ือใช้เป็นกฎ  
กติกา  ในการควบคุมจำกัดดูแลการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียใน
อาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  เพ่ือเป็นการปกป้อง
รักษาสภาพแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย  ตลอดจนเป็นการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำได้ดีข้ึน 

เหตุผล 

         ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.
2535  มาตรา  70  กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  มี
หน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสีย
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ตามท่ีกำหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  มาตรา  
18  มาตรา  20  (3)  และมาตรา  44  ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร  ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพ่ือใช้ใน
ควบคุมเพ่ือให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ 

          ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงสภาพ
ของท้องถิ่น  สุขอนามัยของประชาชน  และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะ
ปัจจุบัน เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  
50  (3)  มาตรา  60  และมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  13)  พ.ศ.2552  ประกอบกับมาตรา  70  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2535  
และมาตรา  18  มาตรา  20  (3)  มาตรา  44  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535  เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ.2560  เพ่ือบังคับใช้ในเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว   

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวการติดตั้งบ่อดักไขมันและ
ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ………… 

         โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  
เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร  อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา  50  (3)  มาตรา  60  และมาตรา  63แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  13)  พ.ศ.2552  ประกอบ
มาตรา  18  มาตรา  20  (3)  และมาตรา  44  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535  และมาตรา  70  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2535  อันมีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  26  ประกอบกับ
มาตรา  28  มาตรา  33  และมาตรา  37  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  พ.ศ.2560  บัญญัติให้กระทำได้  โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0820.2/ว 770  ลงวันที่  18  
มีนาคม  2565  เทศบาลตำบล   หนองหญ้าดอกขาวโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
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จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  
เรื่อง  การติดตั้ งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ
.............................” 

ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  เมื่อ
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  แล้ว
เจ็ดวัน 

ข้อ  3  บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และคำสั่งใด
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  4  ในเทศบัญญัตินี้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  ร้านค้า  ร้านอาหาร  สำนั กงาน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 

“บ่อดักไขมัน”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ
หรือน้ำเสียซึ่งผ่านการใช้แล้ว 

“การระบายน้ำ”  หมายความว่า  การผันน้ำ  การปล่อยน้ำ  การเทน้ำ  การสาด
น้ำ  หรือการกระทำอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ 

“แหล่งระบายน้ำ”  หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน้ำ  ลำกระโดง  ลำราง  
คู  คลอง  แม่น้ำ  ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ  แหล่งน้ำธรรมชาติ  และแหล่ง
น้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือ
แหล่งน้ำธรรมชาติได้ 

“น้ำเสีย”  หมายความว่า  ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว  รวมทั้งมวลสารที่
ปะปน  หรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอก
ขาว  หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาวมอบหมาย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดเทศบาล  และพนักงานเทศบาลอ่ืน 
ๆ  ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 
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ข้อ  5  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่
แหล่งระบายน้ำ  และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัด
น้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น 

ข้อ  6  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ  5  ติดตั้งบ่อดักไขมันและ
ระบบระบายน้ำเสียตามมาตรฐานที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด                   
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและระบบระบายน้ำเสียสำหรับอาคารนั้น  ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย
หรือใช้สอย  และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่หรือได้ดำเนินการ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ก็ให้ดำเนินการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียเช่นเดียวกัน 

ข้อ  7  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(1)  เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระ
อาทิตย์ขึ้นและตก 

(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้ง
ลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและระบบระบายน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

ข้อ  8  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ  6  ทำการดูแลรักษา  เก็บขนน้ำมัน
หรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 

ข้อ  9  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ  7  (1)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท 

ข้อ  10  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามข้อ  7  (2)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  และเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท  นับแต่วันถัดจาก
วันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียนั้นเป็นต้นไป  จนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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ข้อ  11  ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน  ให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ  12  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน  ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ  13  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง  
อาทิเช่น  พื้นที่บนภูเขา  พื้นที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่ในชนบท  เป็นต้น 

ข้อ  14  ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาวรักษาการตามเทศบัญญัติ
นี้  และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน  ตามข้อ  11  เทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร  พ.ศ. ............ 

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ  เช่น 

 1.บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์ 

 2.บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ 

 3.บ่อดักไขมันสำเร็จรูป 

 การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจาก
ครัว  ห้องน้ำ  ลานซักล้าง  และสภาพของพ้ืนที่จะทำการก่อสร้าง 

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 

1.บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1  วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 

 1.1.1  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
 1.1.2  ทรายหยาบและทรายละเอียด 
 1.1.3  เหล็กเส้นกลม  RB  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  9  มม. 
 1.1.4 วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป  (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป) 

   มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ตั้งแต่ขนาด  0.80  ม.  สูง  0.30 – 0.40  ม. 
   มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ตั้งแต่ขนาด  1.00  ม.  สูง  0.30 – 0.40  ม. 
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   มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ตั้งแต่ขนาด  0.80  ม.  สูง  0.40 – 0.45  ม. 

 1.1.5  ท่อ  PVC  ชั้น  8.5  ท่อเข้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  75  มม.  
หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  100  
มม.หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า  (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17 - 2532) 

1.2  วิธีการก่อสร้าง 

 1.2.1  ขุดดินลึกลงไป  โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้าบ่อ
ดักไขมัน  (ตามรูปแบบ)  โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่า
ขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ  50  ซม.โดยรอบหรือพอสมควร  
เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่  
เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ  ดังนี้ 

 1)  กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้  ให้ทำการใส่
ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ  10  ซม.ได้เลย 

 2)  กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว  ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  4 – 8  นิ้ว  ยาว  3.00  ถึง  6.00  ม.  แล้วใส่ทราย
รองพ้ืนอัดแน่น  ความหนา  10  ซม.ให้เสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ  
2 – 3  ซม. 

 1.2.2  ผูกเหล็กเส้นกลม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  9  มม.  เป็น
ตะแกรงวงกลม  ระยะห่าง  20 x 20  ซม.  (ตามรูปแบบ) 

 1.2.3  เทคอนกรีต  อัตราส่วน  1 : 2 : 4  หนา  10  ซม.  โดยให้
เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้  โดยตั้งวงของซีเมนต์  หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้
วางได้เลย  แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา  เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วย
ปูนทรายที่ก้นวงของซีเมนต์เพ่ือป้องกันรั่วซึม  จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ่อน
ทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสม
ปูนทรายยาแนว  ปูน  :  ทราย  เท่ากับ  1 : 1  พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบาย
น้ำตามรูปแบบ  กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด 

 1.2.4  การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน  ให้ทำการต่อรับ
ท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืน ๆ  ที่มี
ไขมันเกาะติด  โดยใช้ท่อ  PVC  ชั้น  8.5  ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความ
เหมาะสม  แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา  ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วย
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ท่อ  PVC  ชั้น  8.5  ขนาด  (ตามรูปแบบ)  หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออก
จากบ่อดักไขมันได้ด ี

2.บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่  โดยมีขั้นตอนดังนี้   

2.1  วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 

 2.1.1  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
 2.1.2  ทรายหยาบ 
 2.1.3  เหล็กเส้นกลม RB  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  9  มม. 
 2.1.4  ท่อ  PVC  ชั้น  8.5  ท่อเข้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  75  มม.  
หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  100  
มม.  หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า  (ผลิตตามมาตรฐาน  มอก.17 - 2532)   

2.2  วิธีการก่อสร้าง 

 2.2.1  ขุดดินลงลึกไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำกำเนิดน้ำ
เสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน  (ตามรูปแบบ)  โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบ
ขนาดของบ่อ คสล.ประมาณ  0.80 – 1.00  ม.  หรือตามความเหมาะสมของ
สภาพพ้ืนที่  เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับ
น้ำหนักบ่อดักไขมัน  คสล.ได้หรือไม่  เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความ
หนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน  คสล.ได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้
ดำเนินการดังนี้ 

 1)  กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่
ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ  10  ซม.ได้เลย 

 2)  กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว  ให้ทำการตอกเสาเข็ม  
(ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา)  แล้วใส่ทรายรอง
พ้ืนที่อัดแน่นความหนา  10  ซม.ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ  
2 – 3  ซม. 

 2.2.2  ผูกเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  9  มม.  ฐานและ
โครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน  (ตามรูปแบบ)   

 2.2.3  เทคอนกรีตอัตราส่วน  1 : 2 : 4  ที่ฐานพ้ืนบ่อดักไขมันก่อน
โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพ้ืนขึ้นมาประมาณ  2 – 3  ซม. 
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 2.2.4  ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ  แล้วยึดค้ำยัน
แบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป  จากนั้นให้ทำ
การเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน  1 : 2 : 4  ลง
ไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย  เพ่ือไม่ให้คอนกรีต
นั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้ 

 2.2.5  การถอดไม้แบบ  ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต
ประมาณ  3 – 4  วัน  แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยรั่วหรือไม่  ถ้ามีให้ทำการอุด
ทันท ี

 2.2.6  การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน  ให้ทำการต่อรับ
ท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืน ๆ  แต่ต้อง
ไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา  ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดัก
ไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ  คู  คลอง  ตามพ้ืนที่นั้น  ๆ  
โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพ่ือให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดัก
ไขมันได้ด ี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย 

 บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง  และ
ช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อ  โดยต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อ
ดักไขมันเพ่ือให้สามารถเก็บเศษซากอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ส่วนน้ำจะ
ไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน  คือ  จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพ่ือได้ไขมันและ
น้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็
สามารถดักออกไปทิ้งได้  ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่อง
ระบายน้ำต่อไป 

รูปแบบบ่อดักไขมัน  มี  2  รูปแบบ  แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้ 

 1.บ่อดักไขมันแบบวงของซี เมนต์การติดตั้ งใช้งานเหมาะสำหรับ
บ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น  ร้านอาหาร  โดย
ประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนดิน
หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย  6  ชม. 

 2.บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่
ประกอบการขนาดใหญ่  เช่น  ภัตตาคาร  ศูนย์อาหาร  โรงอาหารและตลาด  
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การติดตั้งโครงสร้างบ่อดักไขมันบนพ้ืนที่และสถานกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย  6  
ชม. 

การใช้งานและการดูแลรักษา 

1.ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน 

2.ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน 

3.ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร 

4.ต้องหมั่นโกยเศษขยะท่ีดักกรองไว้ด้านหน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ 

5.ห้ามเอาน้ำจากส่วนอ่ืนๆ เช่น  น้ำล้างมือ  น้ำอาบ  น้ำซักผ้า  น้ำฝน  ฯลฯ  
เข้ามาในบ่อดักไขมัน 

6.ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์  น้ำไขมันที่ดัก
ได้ให้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพ่ือให้รถเทศบาลนำไปกำจัด
ต่อไป 

7.หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน  หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือ
คราบ  ต้องทำตามข้อ  6  ถี่ข้ึนมากกว่าเดิม 

หมายเหตุ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 

 1.  บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย 

 2.  บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่ 

 3.  ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมัน 

ขอนำเรียนเพ่ือสภาโปรดพิจารณาครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างอธิบายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ โดยย่อด้วยครับ 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ในร่างเทศบัญญัตินี้ ความหมายย่อๆ คือ ในการขออนุญาตก่อสร้างต่อไปจะต้อง
มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและต้องมีการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
ตามธรรมชาติ และขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ด้วย
ครับ 

ประธานสภา ขอถามผู้อำนวยการกองช่างครับ เทศบัญญัติฯที่ออกมานั้นเฉพาะบ้านที่จะ
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(นายเพ็ชร์ บุญรอด) สร้างใหม่ใช่หรือไม่ครับ แล้วบ้านที่ปลูกสร้างมาก่อนแล้วจะดำเนินการอย่างไร
ครับ 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ตามร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ถ้ามีผลบังคับใช้ตามกฏหมายก็คือจะไม่มีผล
ย้อนหลังนะครับ จะต้องดำเนินการกับบ้านที่มีการขออนุญาตใหม่นะครับ โดย
จะต้องมีการติดตั้งบ่อดักไขมัน และ บ่อบำบัดน้ำเสีย 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสอบถามหรือสงสัยประการใดเชิญครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภา เขต 1 
ขอสอบถามผู้อำนวยการกองช่าง  ในกรณียกตัวอย่างถ้าเป็นสถานบริการ 
ร้านอาหาร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว แต่เขาไม่ได้ดำเนินการในส่วนของ
ตรงนี้นะครับ และหากว่าถ้ามีกฎหมายตรงนี้เพ่ิมเติม และการปฏิบัติที่จริงแล้ว
เราก็ต้องนำกฎหมายตรงนี้เขาไปให้เขาดำเนินการ ถ้าไม่ไปควบคุมเขาก็จะปล่อย
ไปตามธรรมชาติของเขา ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเราไม่ไปควบคุมดูแล ก็จะมี
การปล่อยลงสู่แม่น้ำ ก็จะก่อให้เกิดปัญหา และตามที่หัวหน้ากองช่างบอกว่าเป็น
มาตรการที่ใหม่ แต่ผมถามว่าที่เก่าแล้วเขาไม่ได้ดำเนินการเราสามารถที่จะนำ
มาตรการตรงนี้ไปควบคุมให้เขาดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรครับ 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภา และ ท่านสมาชิกสภา ครับ จากการที่ท่านสมาชิกสภา
ถามเรื่องร้านอาหารที่มีการดำเนินการอยู่ก่อนแล้วนะครับ นอกจะใช้เทศบัญญัติ
ฯ ฉบับนี้ เรายังใช้ พรบ.สาธารณสุข ปี  2535  การควบคุมการทิ้งน้ำเสีย และ 
บ่อดักไขมัน เราก็ได้มีการตรวจสอบร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่จะดูแลเรื่องร้านอาหาร
ที่มีการดำเนินการอยู่แล้วนะครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่มีการขออนุญาต จะมีบ่อดักไขมัน แต่
ท่านลองอ่านในข้อที่  6 วรรค 2   ซึ่งข้อ 6 วรรคแรก ระบุว่า6  ให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารตามข้อ  5  ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียตาม
มาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด   และวรรค  2 ให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบ
ระบายน้ำเสียสำหรับอาคารนั้น  ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย  และ
หากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่หรือได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและระบบระบายน้ำเสียเช่นเดียวกัน ซึ่งตามรายละเอียดนี้ เราก็มีอำนาจ
นะครับ ถ้าเราไปแตะก็จะเป็นเรื่องแต่ถ้าสร้างภายใน 2 -3 ปี นี้ก็มีบ่อดักไขมัน
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อยู่แล้ว  แต่ถ้าสร้างมา 10 -20 ปี มาแล้ว ถ้าเราไปแตะต้องก็จะเกิดปัญหา แต่
ถ้าเป็นร้านอาหารเราก็สามารถใช้ พรบ.สาธารณสุข และ เทศบัญญัติตัวนี้ได้นะ
ครับ และการดำเนินการเราก็จะเลือกปฏิบัติไม่ได้นะครับ ขอนำเรียนที่ประชุม
พิจารณารับทราบครับ     

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงระเบียบด้วยครับ เชิญครับ 

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตชี้แจงระเบียบก่อนการพิจารณาครับ เทศบัญญัติดังกล่าว ไม่ได้เป็น
ร่างเทศบัญญัติที่ เกี่ยวกับงบประมาณ ในการพิจารณาของสภาเทศบาลฯ 
สามารถพิจารณา 3  วาระรวดในการประชุมคราวเดียวกันได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ  45  วรรค  3  

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมขออนุญาตนำเรียนว่าร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร ถ้าเห็นชอบร่างเมื่อใด ก็
จะใส่ปี พ.ศ.  ถ้าหากสภาฯ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน
และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร ฉบับนี้ ก็จะเป็นปี พ.ศ.  2565  กฎหมายทุก
อย่างจะใส่เครื่องหมายจุดไว้ก่อน ถ้าเห็นชอบปีไหนก็จะใส่ปี พ.ศ. ในปีนั้นนะ
ครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว เพ่ือพิจารณาในการรับหรือไม่รับร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ท่านใดเห็นชอบ โปรดแสดงความเห็นชอบรับ
หลักการฯ โดยการยกมือขึ้นด้วยครับ  

ที่ประชุม มีมติรับหลักการแห่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  ในวาระที่หนึ่ง 
วาระรับหลักการฯ โดยเห็นชอบจำนวน  9  ท่าน ไม่เห็นชอบ 0  ท่าน งดออก
เสียง  1  ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไปวาระที่  2  วาระการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่ต้องการจะแปร
ญัตติในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  หรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นเสนอการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล



๒๒ 

 

หนองหญ้าดอกขาว เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปรญัตติ ในวาระที่  2  ผมขอเข้าสู่วาระที่  
3  วาระลงมติตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการ
เห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการติดตั้ง
บ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  ให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติ เห็นชอบจำนวน  9  ท่าน ไม่เห็นชอบ 0  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน  
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตอนนี้เรื่องการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านรางจิก มา
สังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  สพฐ. มีมติถ่ายโอนแล้วแต่มอบให้
ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการ 
และเรื่องการถ่ายโอนเราได้พูดคุยกันไว้เมื่อ 26 เมษายน 2565 และ  2 
พฤษภาคม  2565 ซึ่งยังไม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซึ่งตามบันทึกฉบับนี้ ข้าพเจ้า
นายสมหมาย เทียนสมใจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้แทนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ฝ่ายผู้ โอน ได้ส่งมอบภารกิจด้านการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านรางจิก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษา 
ธิการ ให้แก่ นายอุดร เพ็งอร่าม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอก
ขาว เป็นผู้แทน ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ฝ่ายผู้รับโอนตามรายการ
แนบท้ายบันทึกนี้  ที่นี้นอกจากภารกิจแล้วเขาจะต้องถ่ายโอนทรัพย์สินและสิ่ง
ต่างๆ และตามเอกสารฉบับนี้เกี่ยวกับแผนที่โรงเรียนบ้านรางจิก  มันมีปัญหา
หลายประเด็นเกี่ยวกับแผนที่ ข้อ 3.1 – 3.3 ในแผนที่จะมองไม่ชัด ท่านสังเกต
ดีๆ นะครับว่ามันจะมีโรงจอดรถ บ้านพักครู แต่ในรายการทรัพย์สินที่เขาจะถ่าย
โอนให้เราไม่มี และเอกสารที่เขาจะถ่ายโอนมาให้เราอย่างเช่นใบสุทธิ ก็เหมือน
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ใบเสร็จหายไม่ได้หายติดคุก และตามเอกสารอาคารเรียนจะมีอยู่ 2 อาคาร 
อาคารเอนกประสงค์คืออาคารด้านหลัง ห้องน้ำมี 2 หลังอยู่ทางด้านหลังของโรง
อาหาร ห้องพยาบาลอยู่ทางซ้าย ด้านหน้า ถนนคอนกรีต รั้วโรงเรียนที่เห็น
ตอนนี้ชำรุด แท็งค์เก็บน้ำใช้ได้ บ่อเลี้ยงปลาชำรุด อันนี้เป็นปัญหาอยู่ สนามกีฬา
เอนกประสงค์ ศาลาพระพุทธรูป สนามเด็กเล่นศาลาพักร้อน 2 หลังอยู่มุมสนาม 
และศาลาไม้สักอยู่ด้านหลังติดกับบ่อเลี้ยงปลาในส่วนนี้เกี่ยวกับอาคารทั้งหมด 
สิ่งก่อสร้าง รั้วชำรุด สนามเด็กเล่นชำรุดสิ่งตางๆ ที่ชำรุดก็เป็นปัญหา ในวันที่  2  
พฤษภาคม 2565  ที่เราไปและมันเป็นปัญหาว่าบ่อเลี้ยงปลาใช้งบนอกไม่ได้ใช้
เงินงบประมาณ ผู้อำนวยการคนเก่าเอาดินไปถมอยู่ติดกับหลังเวทีอาคาร
เอนกประสงค์ ตรงนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือทรัพย์สินที่ชำรุด และในวันพรุ่งนี้
จะมีการตรวจรับเราก็จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการ
กองคลังไปตรวจรับพัสดุนี้ และวันที่  17 พฤษภาคม 2565 ก็จะเป็นการลง
บันทึกของนายกเทศมนตรีส่งมอบภารกิจและทรัพย์สิน มันจึงเป็นปัญหาที่เรายัง
ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ และในวันพรุ่งนี้ เขาก็เลื่ อนไปเป็นวันที่   12 
พฤษภาคม 2565  จากที่ว่าเทศบาลจะต้องไปเซ็นรับทรัพย์สินจากที่ราชพัสดุ 
ในวันที่  12 พฤษภาคม 2565  และรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จะถ่าย
โอนเทศบาลจะต้องไปตรวจสอบทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
และเขาจะส่งมอบนักเรียนจำนวนทั้งหมด 57 คน และจะเปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และจริงๆแล้วเราสามารถรับ
อนุบาล 1 ได้ และตอนนี้ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ หมู่ที่  7  หมู่ที่  13 และ บ้าน
ห้วยนาคราช สามารถนำเด็ก 3 ขวบที่เกิดก่อนวันที่  16 พฤษภาคม 2562 มา
เรียนอนุบาล 3 ขวบได้ และผมได้ประสานคุณณัฐวุฒิ รัตนาแล้วว่า เด็ก 3 ขวบ 
หรือเด็กท่ีจะย้ายเข้ามาเรียนให้เขากรอกใบสมัครไว้แต่ยังไม่ต้องลงวันที่ และวันที่  
17-18 พฤษภาคม 2565 ที่เป็นโรงเรียนของเทศบาลแล้วถึงค่อยมาจัดการได้
เลย และหลังวันที่  17  พฤษภาคม 2565 นายกฯก็ต้องทำเรื่องขอใช้จ่ายเงิน
สะสมเพ่ือซื้อรถตู้รับส่งนักเรียน เพราะทุกวันนี้ก็รบกวนเจ้าอาวาสวัดใหญ่ดงรัง 
แต่ถ้าเราซื้อรถตู้ เด็กและผู้ปกครองก็จะไม่ต้องสิ้นเปลือง ในส่วนนี้จึงนำเรียนว่า
เราก็พยายามทำเต็มที่ครูก็กำลังรับสมัครเพ่ือจะให้ทันวันที่  17 พฤษภาคมนี้ ขอ
นำเรียนว่าเราก็พยายามทำเต็มที่มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ตอนนี้จะเหลือ
ครูแค่ 4 คนที่ยังปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่  24 พฤษภาคม 2565 หลังจากถ่ายโอน
แล้วเขาจะอยู่ช่วยเราถึงวันที่  24 นะครับ ในส่วนนี้เราก็จะพยายามทำโรงเรียน
ให้มันดีเพราะมันเป็นหน้าเป็นตาและมันก็อยู่ในยุคของท่าน ท่านจะเห็นด้วย
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หรือไม่เห็นด้วยก็ถือว่าอยู่ในยุคของท่านที่ได้รับมอบโรงเรียนนะครับ และเจตนา
ของผู้บริหารก็คิดว่าจะได้เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงของท่านเพราะเป็นตำบล
แรกๆที่ถ่ายโอนโรงเรียนนะครับ อบต. หรือ เทศบาลส่วนใหญ่ ไม่ได้ถ่ายโอนแต่
ตั้งเองนะครับ และตอนนี้ รพสต.ในจังหวัดกาญจนบุรี 140 กว่าแห่งประสงค์
อยากถ่ายโอนมาอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่สาธารณสุขปล่อยแค่ 8 แห่ง
ในจังหวัดกาญจนบุรี ขั้นต่อไปเป็นโรงเรียนแต่เราดำเนินการก่อนก็ได้เปรียบ แต่
ในเบื้องต้นต้องใช้งบประมาณของเทศบาล พอ สพฐ. เซ็นถ่ายโอนเขาก็จะส่งเรื่อง
ไปที่กรมของเรา  กรมก็จะจัดสรรอัตราครูมาให้ เขาจะมีอัตรามาให้ว่าถ้านักเรียน
ไม่ถึง 40 คน จะได้ครูมา 5 คน ผู้อำนวยการ 1 คน  ถ้าจำนวนนักเรียน  41 -
80 คน จะได้ครูมา 6 คน ผู้อำนวยการ 1 คน เจ้าหน้าที่การเงิน 1  และ ภาร
โรง 1 คน ถ้าจำนวนนักเรียนเกินกว่านี้ก็จะได้เพ่ิมขึ้น  เราอยู่ในช่วงจำนวน
นักเรียน 41 – 80  คน จึงได้จำนวนบุคลากรเท่านี้  และเราก็คาดหวังว่าเด็ก
ของเราน่าจะอยู่ที่  80 คน จะได้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และ ศักยภาพของเรา
นะครับ  และกรรมการสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีการส่งมอบ
และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ข้ึนมา  พอดำเนินการส่งมอบเรียบร้อยจะต้อง
ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ และขอนำเรียนว่าวันที่  17 
พฤษภาคม  2565  มีการถ่ายโอนท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ขอเชิญเข้าร่วม
การส่งมอบการถ่ายโอน ขอนำเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องที่รับโรงเรียนบ้านรางจิกมาสังกัดเทศบาตำบลหนอง
หญ้าดอกขาวของเรานะครับ  ผมมองแล้วว่ามันเป็นความต้องการของชาวบ้าน
หมู่บ้านรางจิก และหมู่บ้านใกล้เคียง เขาขอความช่วยเหลือให้เราเข้าไปช่วยถ้า
เราไม่ช่วยโรงเรียนก็ต้องยุบ และเขาจะมองว่าเราไม่ช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งจริงๆ
แล้วนโยบายของเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ช่วยเราก็มอง
ว่าเป็นการเสียโอกาสของเด็กๆ ที่อยู่ระแวกใกล้เคียงที่มีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆ แต่
จะต้องไปเรียนที่โรงเรียนไกลๆ ผมก็มองว่ามันเป็นผลดีแก่เทศบาลของเรานะ
ครับ ซึ่งเรามีความสามารถที่จะเข้าไปดูแลและบริหารจัดการได้และผมก็ได้ศึกษา
ดูแล้วว่างบประมาณต่างๆ ก็จะมาจากกรมทั้งหมด  เพราะเรามีปลัดที่มี
ประสบการณ์จากทองผาภูมิที่ได้รับมอบและดูแลโรงเรียนมาแล้ว และท่านปลัดก็
ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของผมที่อยากจะได้โรงเรียนนี้เข้ามา และท่านปลัด
ก็มีเวลาอีกประมาณ 5 เดือนแต่ก็ช่วยให้นโยบายของผมสำเร็จลุล่วงไปก็คง
จะต้องขอขอบใจท่านปลัดที่ช่วยดำเนินการในเรื่องนี้จนสำเร็จ และการถ่ายโอนก็
ไม่น่าจะมีปัญหากับเทศบาลเรา น่าจะมีผลดีมากกว่า และท่านปลัดก็ได้พูดแล้ว
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ว่าเป็นตำบลแรกในจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับถ่ายโอนโรงเรียนมาสังกัดเทศบาล 
ขอนำเรียนที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ถ่ายโอนเสร็จสิ้นแล้วจะเปิดเรียนวันที่เท่าไรครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

วันที่  17  พฤษภาคม  2565  ประชุมผู้ปกครองครับ แล้วจะนำระเบียบมาทำ
ความเข้าใจว่าจะเรียนอย่างไร แต่งกายอย่างไร และวันที่  18 พฤษภาคม 
2565 ก็เริ่มเรียน และผมมองว่าเราจะให้ครูที่เข้าใหม่มาละลายพฤติกรรม มา
ประชุม อบรม และงบประมาณปีหน้าก็ขอให้ผู้บริหารทำความเข้าใจกับสมาชิก
สภาว่าการตั้งงบประมาณจะต้องตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนเพิ่มข้ึนและมองว่า
ภายในปีหรือสองปีเราก็จะได้โรงเรียนที่มีคุณภาพในพ้ืนที่ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาชุมชน  โดยการพัฒนาด้านการศึกษา 
และการตั้งงบประมาณถ้าจ่ายขาดซื้อรถตู้ไม่ได้ ก็ต้องตั้งเป็นงบปกติในปี 2566  
นะครับ เพราะเรามีความจำเป็นที่จะต้องซื้อรถตู้รับส่งนักเรียน และพ้ืนที่
การศึกษานั้นครอบคลุมโรงเรียนบ้านรางจิกไปถึงบ้านห้วยนาคราช พื้นที่ทั้งหมด
นี้เป็นพ้ืนที่การศึกษาเขตการศึกษาโรงเรียนบ้านรางจิกนะครับ  ในส่วนนี้ขอนำ
เรียนว่าผู้บริหารมองว่าไม่อยากให้โรงเรียนบ้านรางจิกยุบหายไปเหมือนโรงเรียน
บ้านห้วยนาคราช จึงอยากจะดำเนินการให้มันต่อเนื่องเราดำเนินการเรื่องถ่าย
โอนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  กว่าเขาจะตอบมาก็เดือนเมษายน 2565 และ
เราก็มาทำขั้นตอนต่างๆ ต่อยุ่งยากและกระชั้นชิด  ส่วนการตั้งงบประมาณ
เกี่ยวกับการจ้างครู จำนวน  5 เดือน เพราะเราตั้งตามปีงบประมาณนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอแนะเพ่ิมเติมเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปลูกต้นไม้ จากวันที่  12 พฤษภาคม  
2565  ไปเป็นวันที่  17  พฤษภาคม  2565  เวลา  08.30 น. ณ วัดใหญ่ดง
รัง  สวมเสื้อสีเหลืองนะครับ และเรื่องการขอปลูกบ้านผู้สูงอายุ ขอให้เจ้าหน้าที่
ได้ชี้แจงครับ 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตชี้แจงนะครับ เกี่ยวกับบ้านนางน่วม อินทไทร  ผู้สูงอายุ หมู่ที่  11  
ตอนนี้คณะกรรมการได้ประชุมแล้วผลปรากฏว่า คณะกรรมการมีมติให้บ้านนาง
น่วม อินทไทร ใช้งบประมาณในการต่อเติมและสร้างห้องน้ำ จำนวนเงิน 
35,000.- บาท ครับ ทั้งนี้เทศบาลจะต้องประมาณราคาการต่อเติม พร้อมแบบ
แปลนการต่อเติมส่งคณะกรรมการอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภา เขต 1 
วันนี้มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันนะครับ บางเรื่องก็ขอความร่วมมือในส่วนนี้ก็คงจะไม่
มี ในส่วนของงบประมาณแต่มี ในส่วนของน้ำใจนะครับ  ซึ่ งผมจะขอคุย
รายละเอียดให้ท่านได้รับทราบกันนะครับ เรื่องท่ีจะแจ้งที่ประชุมในวันนี้นะครับ 

เรื่องแรก ได้รับแจ้งจากพ่ีน้องประชาชน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของหมู่ที่  7 บ้านโมก
มันและพ่ีน้องที่เดินทางสัญจรในเขตทางผ่านของหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้าน ที่เป็น
หมู่บ้านที่เชื่อมไปยังหมู่บ้านหมู่ที่  13 บ้านรางจิกนะครับ เขามีความต้องการใน
เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของพ่ีน้องประชาชนนะครับ สิ่งที่
เขาต้องการอยากจะให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ผมได้นำเรียนก็คือ 

1. เรื่องป้ายสัตว์เลี้ยง เพราะว่าเขตพ้ืนที่ในบ้านเรามีบางจุดที่ยังมีการเลี้ยง
โคหรือสัตว์เลี้ยงที่เดินผ่านข้ามถนน ชาวบ้านก็อยากจะได้ และผมก็คุย
กับคนที่แจ้งว่าเราต้องไปคุยกันในเรื่องการขออนุญาตต่างๆ ในจุดนี้ว่า
จะดำเนินการได้หรือไม่ได้อย่างไร 

2. เรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องกล้องวงจรปิด เพราะในปัจจุบัน
กล้องวงจรปิดเป็นสิ่งที่สำคัญ ก็น่าจะมีกล้องในการติดตั้ง ในส่วนนี้ก็ขอ
ฝากไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะครับว่าพอจะมีงบประมาณในส่วนตรงนี้
หรือไม่ เพราะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดำเนินการอยู่
แล้วนะครับ 

3. เรื่องป้ายสัญญาณเตือนการขับขี่รถ ป้ายเตือนจราจรต่างๆ ก็มีความ
จำเป็น ไม่ใช่เฉพาะของหมู่ที่  7 นะครับขอให้เป็นภาพรวมนะครับ ใน
เรื่องของป้ายจราจรต่างๆ ในเรื่องของการชะลอการขับขี่ในเขตชุมชน
และการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญ ผมก็ขอนำเรื่องนี้มาแจ้งใน
ที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพ่ือให้ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาได้รับ
ทราบกันนะครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญท่านผู้บริหารครับ 

 

 



๒๗ 

 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมรับเรื่องไว้ครับ เรื่องกล้องวงจรปิดเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่แล้ว แต่ในส่วน
งบประมาณของเรามีไม่พร้อมที่จะดำเนินการให้เสร็จทุกอย่าง เราจะต้องดูความ
จำเป็นเร่งด่วน เรื่องกล้องวงจรปิดผมรับเรื่องไว้ครับ ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตเพ่ิมเติมท่านนายกครับ กรณีกล้องวงจรปิดก็คือการพัฒนาโครงการใน
พ้ืนที่แต่ละหมู่บ้านฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องทำถนนอย่างเดียวนะครับ หมู่ที่ 7 
อาจจะเสนอทำกล้องวงจรปิด ป้ายจราจร ป้ายหมู่บ้าน ป้ายซอย ท่านสามารถ
ดำเนินการได้ ป้ายซอยเราจะต้องออกแบบแต่ถ้ามีอยู่แล้วเราต้องปรับปรุงใหม่ให้
มันดูดีขึ้นนะครับ ถ้าไม่มีเราก็ต้องทำแบบเป็นสากล  ซึ่งงบประมาณเพ่ือจะ
ดำเนินการท่านสามารถตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  ได้เลย
ขอให้ท่านคิดว่าใน 1 ปี ท่านต้องการอะไรเพ่ือจะเตรียมมาตั้งงบประมาณในปี
ถัดไปครับ ขอนำเรียนที่ประชุมครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะหรือปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้า
ไม่มีผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม  เวลา  11.45  น. 

 

ลงชื่อ............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

    (นายไชยยศ   บ้านกล้วย) 
                          ตำแหนง่ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

คณะกรรมการสามัญประจำสภา  ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้ เห็นว่าถูกต้องตามความ
เป็นจริง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงชื่อ)............................................กรรมการ 

(นายสุชาติ  อวยพร) 

 

(ลงชื่อ)............................................กรรมการ 

(นางนุช เอี่ยมเจริญ) 
 

 

(ลงชื่อ)............................................กรรมการ 

(นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์) 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้รับรองแล้ว  ตามมติที่ประชุมสมัย 
 

สามัญสมัยที่.........ครั้งที่.........ประจำปี .....................  เมื่อวนัที่............เดือน.......................พ.ศ. ...................... 
 
 

 

             (ลงชื่อ)............................................ประธานสภาเทศบาล 

(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

 
 

 
 

 

 


